

# Ezymar (อีซีมาร์) ลงขายของฟรี แจกเพชร 10 ดวง

!!



Ezymar (อีซีมาร์) ลงขายของฟรี แจกเพชร 10 ดวง!!

เว็บไซต์ Ezymar.com (อีซีมาร์) คือ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมการซื้อ - ขาย สินค้าออนไลน์ฟรี ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2018 โดยตอนนี้ลูกค้าที่ต้องการต่ออายุการประกาศขายสินค้าสามารถต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 1 วันได้ เพียงเติมเพชร 10 ดวง ก็สามารถยืดอายุออกไปได้ถึง 30 วันเลยทีเดียว และมีความพิเศษมาให้สำหรับพ่อค้า - แม่ค้ามือใหม่ เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับฟรีไปเลย! เพชร 10 ดวงไว้ต่ออายุได้ฟรี 1 ครั้ง

“คุณเบญจวรรณ โปสุวรรณ” กรรมการบริหาร (Managing Director) เว็บไซต์ Ezymar.com (อีซีมาร์) หัวเรือของเว็บฯ กล่าวว่า “เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมการซื้อ - ขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกผู้ให้บริการทุกท่านให้ได้รับความรวดเร็ว ในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ โดยที่ผู้ขายสินค้าสามารถสร้างรายได้จากสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วและอยากส่งต่อ หรือร้านค้าที่ต้องการพื้นที่ในการขายสินค้าแบบไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสร้างเว็บไซต์เอง โดยอีซีมาร์มีพื้นที่สำหรับขายของออนไลน์และโปรโมทสินค้าฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เราจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดูแลท่านโดยทีมงานมืออาชีพ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของท่าน ขายสินค้าได้เร็ว ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้ขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ และผู้ค้นหาซื้อสินค้าจะสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการ ในราคาที่ถูกใจ มีสินค้าหลากหลาย ทำให้เกิดความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมากที่สุด”

และในช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้พ่อค้า – แม่ค้าหลายท่านประสบปัญหาในเรื่องของการขายของอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งมาลงขายของออนไลน์กับอีซีมาร์ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเหล่าร้านค้าต่างๆ โดยสามารถมาลงขายของออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แถมยังมีโปรโมชั่นดีๆ ไว้คอยให้บริการอีกด้วย

“อีซีมาร์ เน้นในเรื่องความสะดวกสบาย และความรวดเร็วให้แก่สมาชิกผู้ใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือข้อปึงออนไลน์ และสามารถสร้างรายได้ในการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นการช่วยพ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ประหยัดงบในการทำเว็บไซต์ของตัวเองแถมยังสามารถขายสินค้าได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารมทรพย์ บ้าน รถ โดยเฉพาะการเช่าพระเครื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงสามารถขายของมือสองได้อีกด้วย และที่สำคัญขั้นตอนการลงขายสินค้าไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ทันที” คุณเบญจวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

.....  
เกี่ยวกับ เว็บไซต์ Ezymar (อีซีมาร์)

เว็บไซต์ ezymar (อีซีมาร์) เป็นเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน ศูนย์กลางแหล่งรวมการ ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์ลงประกาศขายสินค้าออนไลน์ฟรี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ได้ [admin@ezy.com](mailto:admin@ezy.com) หรือ <https://www.ezymar.com/c1916-amulet>